



# จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ฉบับ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๘ ๕๖๒๘ ต่อ ๑๑

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายพัฒนพงษ์ นาคะพงษ์ ปลัดอำเภอปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอพาน เป็นประธานในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามครั้งแรก โดยนายบุญยก ใจเมือง ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม และนายกฤษฎา กันทา ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม



เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 นายอนิรุทธ์ ต่อบวรรัตน์ จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ ปลัดอำเภอ อ่าวุโส เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม โดยมีนายสุพิศ สมยาราช นายก อบต.ดอยงาม และคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงานและคณะครู เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อความเป็นศิริมงคล



เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ช่วง 7 วันอันตราย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนตำบลดอยงาม ภายใต้การกำกับดูแลของนายสุพิศ สมยราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ได้ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในเส้นทางเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงเพิ่มความเข้มข้นจัดตั้งจุดตรวจของด่านชุมชน เส้นทางเข้าออกชุมชนและหมู่บ้าน เพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน



เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 นายสุพิศ สมยราช นายก อบต.ดอยงาม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆประจำเดือน มกราคม



เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 นายสุพิศ สมยราช นายก อบต.ดอยงามเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) เพื่อหารือในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา - 19 ในพื้นที่



ในวันที่ 11 มกราคม 2565 นายสุพิศ สมยาราช นายก อบต.ดอยงาม และนายสำอองค์ ธรรมโก กำนันตำบลดอยงาม ร่วมเป็นประธานในการประชุมตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระดับหมู่บ้าน โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือน มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม



วันที่ 12 มกราคม 2565 นายสุพิศ สมยาราช นายก อบต.ดอยงาม มอบหมายให้นายสนั่น ทำโธ รองนายก อบต.ดอยงาม เป็นประธานในการประชุมวางแผนจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอยงาม ภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจามจური องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม พร้อมด้วยนายนันท์ศักดิ์ ปัญญาคง เลขานุการนายก อบต.ดอยงาม, นายดิเรก วันมี ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนายสุรศักดิ์ อุ่เงิน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ



ช่วงเดือน มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม โดยการทำงานของกองช่าง ได้ดำเนินการซ่อมระบบไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณูปโภคในพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ในรอบ เดือน มกราคม 2565



ตามที่มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมานั้น นายสุพิศ สมยาราช ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 และได้แถลงนโยบายต่อสภาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

**คำแถลงนโยบาย**  
**ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม**  
**วันจันทร์ ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม**

**ของ**  
**นายสุพิศ สมยาราช**  
**นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม**

**คำแถลงนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม**

**ของนายสุพิศ สมยาราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม**  
**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม**  
**วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕**

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ตามที่ประชาชนได้เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ (วันที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๘๖/๕ ญัตติไว้ว่า ก่อนที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ ภายใต้หลักการ ๖ ประการขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประการที่ ๑ นายสุพิศ สมยาราช ได้รับเลือกตั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ แนวนโยบายการบริหารงานในระยะเวลาดำเนินการ ๔ ปี ซึ่งขณะนี้ กระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมต่าง ๆ ในการบริหารจัดการราชการส่วนท้องถิ่นในด้านหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติให้ดำเนินการได้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องดำเนินการ กระผมขอประกาศว่า กระผมมีเจตจำนงในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามแนวทางการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์กลางในการบริหาร ซึ่งปรากฏตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นสำคัญ

**คำแถลงนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม**

ตามที่กลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงแบบไร้พรมแดนในมิติดิจิทัล เศรษฐกิจโลก ระบาดวิทยาเป็นปัจจัยการ กู้คืนเศรษฐกิจที่เพิ่มให้ไว้กับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ ยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรการที่ก้าวทันกับปัจจัยนำ ย่างมั่นคง การบริหารและพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

๑. มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใช้หลักวิถีชีวิตและกฎของธรรมชาติเป็นฐานทาง วิทยาศาสตร์ กล่าวคือมีดังนี้ คือ "การพัฒนาตำบลดอยงามในระยะยาว ๔ ปี ต่อไปนี้ จะต้อง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง องค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นผู้ดำเนินการ" นั่นหมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม จะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรของท้องถิ่นที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม งามทุกคน

๒. การบริหารพัฒนาที่ก้าวทัน เป็นแบบใหม่ มีความซื่อสัตย์และยึดมั่น ที่ด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ ประชาชนชาวตำบลดอยงามมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข มีรายได้มั่นคง มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจเบิกบานแจ่มใส ดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ป่าอุดมสมบูรณ์ และทุกคนสามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาทักษะความสามารถและประสบการณ์ของตนเอง

๓. การบริหารและพัฒนาที่มุ่งสร้างโอกาส และเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกกลุ่มที่ถือ ประชาชนทุกคนมีสิทธิ การสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจเป็นระบบตั้งแต่เป็นต้นแรก ลำดับต่อไป จะไปเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง โดยทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่ถือทุกคนต้องเปิดกว้าง โดยเฉพาะโอกาสทางเศรษฐกิจของครัวเรือน นอกจากนั้นแสวงหาแนวทางสนับสนุนทางการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผล ผลิตเร็วแล้ว ยังต้องสร้างโอกาสและทุนแก่ประชาชนรายย่อย

โอกาสการพัฒนาความรู้ความสามารถ นอกจากนั้นแสวงหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ยกระดับแนวทางการพัฒนาความรู้ การรับฟังเสียงของประชาชน ผ่านการรับฟังความคิดเห็น ครัวเรือน ชีพชีวินที่มีส่วนร่วมดำเนินการผลิตผล

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอ แถลงนโยบายและขอขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามเป็นอย่างสูง

๕. ประกาศต่อสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลดอยงามแห่งนี้ ดังนี้

**หนึ่ง นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง**

ท่านกลางการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมถึงการแพร่ ระบาดของโควิดซึ่งได้ทวีคูณใน ๒๐๒๔ หรือปี COVID-๒๔ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ต้องเป็นพัฒนา ที่สามารถปรับตัวและรวมความห่วงใยกับประชาชนโดยมีมิติใหม่ในการ กางทอง หรือพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ทันสมัย และใช้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมชุมชน ด้าน สุขภาพอนามัยและสวัสดิการสังคมต้องได้รับการปรับปรุงยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องอนุรักษ์ที่เห็นความสมบูรณ์แล้ว เพื่อเพิ่ม



เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 นายสุพิศ สมยาราช นายก อบต.ดอยงาม ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานขบวนของอำเภอพานในงานพ้อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2565 ซึ่งผลการประกวดขบวนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2



เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 นายสุพิศ สมยาราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม พร้อมคณะผู้บริหาร มอบชุด PPE และ ชุดตรวจ โควิด - 19 Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 100 ชุด ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอยงาม เพื่อใช้ในการปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลดอยงาม



**ที่ปรึกษา :** นายสุพิศ สมยาราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม และคณะผู้บริหารทุกท่าน  
**บรรณาธิการ :** ว่าที่ร้อยตรี คมสัน สุทระชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม  
**กองบรรณาธิการ :** นางสุกัญญา ช่างปั้น หัวหน้าสำนักปลัด  
**จัดทำโดย :** นางสาวธัญวรรณ์ ตาสาย เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๘๕๖๒๙